

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**NGUYỄN QUỐC TRỊNH**

- Họ và tên: **NGUYỄN QUỐC TRỊNH**
- Sinh ngày 02/7/1974
- Chỗ ở hiện nay: xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.
- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hiệp hội thanh long Long An.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Bản thân tôi nhận thức rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự giới thiệu của Hiệp hội thanh long tỉnh, sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri nơi công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và nhân dân trong tỉnh. Với nhận thức sâu sắc đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa trước cử tri sẽ thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

1/ Không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đem hết sức lực, trí tuệ của mình thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong lĩnh vực được phân công; chủ động gặp gỡ, trao đổi với các vị đại biểu HĐND tiền nhiệm để học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức thiết của nhân dân cũng như hiểu rõ hơn về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương nơi tham gia ứng cử mà các vị đại biểu đó đã và đang thực hiện để tôi tiếp tục theo dõi,

đảm trách, nhằm đáp ứng kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương.

2/ Chủ động tham mưu, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, phối hợp các cấp, các ngành trong việc liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm thanh long trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, kịp thời thông tin về cách làm hay cũng như các sáng kiến, cải tiến công nghệ mới trong sản xuất và tình hình thị trường tiêu thụ để cử tri và nhân dân nắm bắt có hướng chủ động trong sản xuất.

3/ Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình toàn khóa của HĐND tỉnh đề ra và nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Trong quá trình hoạt động, với tinh thần sát dân, gần dân, trọng dân, vì vậy tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, nhất là cử tri nơi tham gia ứng cử; thực hiện đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trên tinh thần dân chủ và cầu thị, lắng nghe những ý kiến, kiến nghị, sự phản ánh từ cử tri và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tại các kỳ họp, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các Chương trình, Nghị quyết của HĐND và chất vấn các cơ quan, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri đề xuất, kiến nghị để được làm rõ. Ngay sau mỗi kỳ họp có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến nội dung các Nghị quyết mà HĐND đã thông qua đến nhân dân và vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết đó, để nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Nếu được làm đại biểu HĐND tỉnh khóa này tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để góp phần xây dựng tỉnh Long An ngày càng giàu đẹp, phát triển./.